

KỶ HỌP THỨ BẢY, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

Khai thác khoáng sản, từng bước cơ cấu lại kinh tế vùng Tây Nguyên; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ và quốc gia theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Bộ Chính trị.

Điêu hành nội dung thảo luận về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải để nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung về mức độ chi tiết, cụ thể về thời kỳ, thời hạn, tầm nhìn của quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; phân cấp trách nhiệm, điều chỉnh quy

hoạch; kinh phí, nguồn lực hỗ trợ quy hoạch; tổ chức quy hoạch... Qua thảo luận, các đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn nhằm thể chế hóa định hướng của Đảng, Nhà nước về hoàn thiện chính sách, pháp luật quy hoạch, khắc phục được các tồn tại, hạn chế, bất cập và khó khăn, vướng mắc trong hiện hành. Đồng thời, các đại biểu đã tham gia vào các điều, khoản cụ thể của dự thảo Luật như:

vai trò, cấp độ, tiêu chí phân loại quy hoạch; mối quan hệ và tính thống nhất giữa các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn với các quy hoạch khác trong hệ thống các quy hoạch, phân định phạm vi với Luật Quản lý, phát triển đô thị, thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền trong lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý quy hoạch.

Buổi chiều, Quốc hội họp toàn thể tại hội trường xem xét các nội dung: biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; thông qua Nghị quyết về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án Luật Địa chất và khoáng sản. Tham gia thảo luận, các đại biểu đánh giá dự thảo Luật đã kế thừa Luật Khoáng sản hiện hành, bổ sung một số quy định mới, sửa đổi, bổ sung nhiều quy định để khắc phục bất cập trong thực tiễn. Ngoài ra, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung cụ thể như: về chiến lược, quy hoạch địa chất, khoáng sản; điều tra cơ bản địa chất và điều tra địa chất về khoáng sản; khu vực khoáng sản, sử dụng đất, nước, khu vực biển và hạ tầng, kỹ thuật trong hoạt động khoáng sản; hoạt động khoáng sản, thu hồi khoáng sản, chế biến khoáng sản; bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản; quản lý cát, sỏi lòng sông, lòng hồ và khu vực biển; tài chính địa chất, khoáng sản và đấu giá quyền khai thác khoáng sản...

6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,96% so với cùng kỳ năm 2023



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Sáng ngày 28/6, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và một số nội dung quan trọng. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố.

6 tháng đầu năm 2024, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song tình hình KT-XH của tỉnh cơ bản ổn định. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 33.657 tỷ đồng, đạt 45,8% kế hoạch và tăng 7,96% so với cùng kỳ, xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố và thứ 7 vùng đồng bằng sông Hồng. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 93.057 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 15.424 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 59.845 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ; giá trị sản

kinh tế và phục vụ tốt đời sống tinh thần của nhân dân. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, nhất là việc chăm lo Tết cho nhân dân được quan tâm chỉ đạo, thực hiện đầy đủ, kịp thời. Kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan nhà nước được tăng cường. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo duy trì nền nếp; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm đủ chỉ tiêu, an toàn, đúng luật; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Chủ động rà soát các chỉ tiêu, kết quả đã đạt được và mục tiêu, kế hoạch năm 2024, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm tốc độ tăng trưởng những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của năm 2024. Trọng tâm là tập trung, quyết liệt trong công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm (tuyến đường bộ ven biển, cao tốc CT.08...). Tăng cường các biện pháp cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ các "điểm nghẽn", "nút thắt" trong thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đối mới mạnh mẽ hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động, có trọng tâm; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại các dự án đang thực hiện, dự án trọng điểm. Tiếp tục rà soát, thực hiện các cơ chế, chính sách đã ban hành, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2024 - 2025; quản lý tốt việc dạy học, học thêm ở các cấp học. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan, đơn vị; thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Giải quyết dứt điểm các công việc tồn tại, vướng mắc, thực hiện nghiêm các kết luận của thanh tra, kiểm toán. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an toàn quốc phòng và phòng, chống cháy, nổ. Tập trung phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả đối với các loại tội phạm.

Trao quyết định về công tác cán bộ tại Kho bạc Nhà nước Thái Bình



Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Trung Kiên và đồng chí Nguyễn Thị Hải.

Chiều ngày 28/6, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thái Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc KBNN Thái Bình. Các đồng chí: Trần Quân, Tổng giám đốc KBNN; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự.

Tại hội nghị, KBNN đã công bố quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc phụ trách KBNN Thái Bình, đồng thời công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Hải, Phó Giám đốc KBNN Thái Bình giữ chức vụ Giám đốc KBNN Thái Bình.

BẢO ĐẢM AN TOÀN TUYỆT ĐỐI...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải có đầy đủ phương án bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông phục vụ sự kiện.

với các sở, ngành chức năng rà soát lại tất cả các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, kịp thời bổ khuyết và hoàn thiện tốt khâu chuẩn bị, không để bị động, xảy ra sự cố về cháy, nổ, an ninh trật tự, an toàn giao thông... Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với UBND thành phố kiểm tra lại chi tiết phần nội dung biểu diễn tại sự kiện, cần phải có điểm nhấn, ngắn gọn, hấp dẫn và đúng thuần phong mỹ tục, đúng theo kịch bản chương trình đã được phê duyệt. Nghiên cứu bố trí không gian cho các đại biểu khách mời và nhân dân đến tham dự sự kiện hợp lý, thông thoáng, an toàn và đủ khả năng đáp ứng số lượng lớn khán giả đến xem. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, UBND thành phố Thái Bình và đơn vị tổ chức sự kiện phối hợp chặt chẽ, triển khai công tác tổ chức phải bảo đảm an toàn, tiết kiệm, trang trọng, lan tỏa ý nghĩa, tạo không khí phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp nhân dân.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC DÂN VẬN...

(Tiếp theo trang 1)

Hệ thống dân vận các cấp chủ động nắm tình hình nhân dân, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương; kịp thời tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Công tác dân vận chính quyền được đẩy mạnh; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" tiếp tục triển khai sâu rộng ở tất cả các cấp, ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội với những nội dung cụ thể, hình thức phù hợp. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đăng ký xây dựng 1.450 mô hình

"Dân vận khéo", đã thực hiện 1.390 mô hình trên các lĩnh vực. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác dân vận, công tác tin ngưỡng, tôn giáo và phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận phải bám sát cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ động tham mưu xây dựng các phương án giải quyết, nhất là việc xây dựng tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại để kịp thời giải quyết những mâu thuẫn trong nhân dân. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Vận động cán bộ nâng cao tinh thần trách

nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, vận động nhân dân, đoàn viên gương mẫu thực hiện mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao hiệu quả hơn nữa phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực với mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân. Các mô hình dân vận khéo cần phải được duy trì, tạo sự lan tỏa, nhân ra diện rộng một cách hiệu quả, thiết thực. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, phải hướng về cơ sở, chăm lo tới đoàn viên, hội viên và có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, thực chất. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban chỉ đạo, sự phối hợp đồng bộ giữa các thành viên để giải quyết triệt để những mâu thuẫn trong nhân dân. Đồng chí cũng yêu cầu các huyện, thành phố chủ động tổ chức sơ kết, đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Đề án số 08 về xây dựng thi điểm mô hình "Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ", trên cơ sở đó tiếp tục nhân ra diện rộng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra an toàn, đúng kế hoạch

Trong 2 ngày 27 - 28/6, cùng với hơn 1 triệu thí sinh cả nước, hơn 22.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Theo đánh giá, kỳ thi năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng kế hoạch; đề thi vừa sức và có sự phân hóa rõ nét đáp ứng mục đích của kỳ thi. Sở Giáo dục và Đào tạo điều động 3.400 cán bộ, giáo viên tham gia tất cả các khâu của kỳ thi. Kỷ cương trường thi, kỷ luật phòng thi được siết chặt. Lực lượng cảnh sát giao thông, công an khu vực được điều động, tăng cường giám sát vòng ngoài, bảo vệ an toàn tuyệt đối vòng trong. Các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, phục vụ thí sinh và cán bộ làm thi đều được chuẩn bị chu đáo. Tại các điểm thi đều có cán bộ y tế, thanh niên tình nguyện túc trực, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh.

Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động 110 cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Ngoại thương và Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương về thực hiện công tác kiểm tra thi tại Hội đồng thi tỉnh Thái Bình. Đoàn đã thành lập 35 tổ kiểm tra chấm chốt tại 35 điểm thi và đoàn kiểm tra lưu động kiểm tra các điểm thi trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá của đoàn, Hội đồng thi tỉnh Thái Bình có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công tác coi thi và các hoạt động nghiệp vụ được thực hiện nghiêm túc, thể hiện sự tập huấn bài bản của Hội đồng thi.



Thí sinh đối chiếu kết quả bài thi.